

ภาวะตลาดเงินบาท : เปิด 34.30 อ่อนค่าสุดรอบ 5 ปีตามตลาดโลก หลังดอลลาร์แข็งค่าแก๊งเฟดขึ้นดอกเบี้ย  
สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 เม.ย. 2565)--นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า เงินบาทเปิด  
ตลาดเช้านี้อยู่ที่ 34.30 บาท/ดอลลาร์ ปรับตัวอ่อนค่าจากปิดตลาดเย็นวานนี้ที่ระดับ 34.23 บาท/ดอลลาร์  
เงินบาทเคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกับตลาดโลก เนื่องจากนักลงทุนหันมาถือครองดอลลาร์และเยน เพราะมี  
ความกังวลเกี่ยวกับธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย และภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจาก  
มาตรการล็อกดาวน์สกัดโควิด-19

ส่วนปัจจัยเรื่องยอดส่งออกเดือน มี.ค.65 ที่กระทรวงพาณิชย์ระบุว่ามียอดค่าสูงสุดในรอบ 30 ปีไม่มีผลต่อ  
ค่าเงินบาท เนื่องจากมาจากการส่งออกทองคำ

"บาทอ่อนค่าตามทิศทางตลาดโลก หลังดอลลาร์แข็งค่าจากความกังวลเรื่องเฟดขึ้นดอกเบี้ย และเศรษฐกิจจีน  
ชะลอตัว โดยเงินบาทยังทำนิวไฮในรอบ 5 ปีต่อเนื่อง" นักบริหารเงิน กล่าว

นักบริหารเงิน ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันนี้ไว้ที่ 34.20 - 34.40 บาท/ดอลลาร์

THAI BAHT FIX 3M (26 เม.ย.) อยู่ที่ระดับ 0.53068% ส่วน THAI BAHT FIX 6M อยู่ที่ระดับ 0.62723%

\* ปัจจัยสำคัญ

- เงินเยนอยู่ที่ระดับ 127.45 เยน/ดอลลาร์ จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 127.81 เยน/ดอลลาร์
- เงินยูโรอยู่ที่ระดับ 1.0638 ดอลลาร์/ยูโร อ่อนค่าสุดในรอบ 5 ปี จากเย็นวานนี้ที่ระดับ 1.0691 ดอลลาร์/ยูโร
- อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของรพท.อยู่ที่ระดับ 34.144 บาท/  
ดอลลาร์
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (รพท.) เปิดเผยว่า แนวโน้มการดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดขึ้นกว่าคาดของ  
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งผลให้เงินดอลลาร์สหรัฐ แข็งค่าอย่างต่อเนื่องและทำสถิติแข็งค่าสูงสุดในรอบเกือบ 5 ปี  
ทำให้สกุลเงินภูมิภาครวมทั้งเงินบาทอ่อนค่าลง โดยตั้งแต่ต้นปี เงินบาทปรับอ่อนค่าลง 2.5% ขณะที่สกุลภูมิภาคอ่อน  
ค่าระหว่าง 1% ถึง 5.5%

- นายกษ โยมรับขึ้นดีเซลกระทบค่าครองชีพ-เงินเฟ้อ "พาณิชย์" จับตาสินค้า 18 กลุ่ม ขอความร่วมมือตรึง  
ราคา ชี้ต้องปรับขอให้ขึ้นราคาน้อยที่สุด

- นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พลังงาน เปิดเผยว่า การโรดโชว์ประเทศญี่ปุ่น  
วันที่ 20-23 เม.ย.ที่ผ่านมา ได้เข้าพบนายฮิโรคาสึ มัตสึโนะ เลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่น นายฮาจิอูตะ โคอิจิ  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (เมติ) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศ  
ของญี่ปุ่น (เจโทร), ประธานสมาพันธ์สมาคมธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น (Keidanren) ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความเป็น  
หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับญี่ปุ่น สนับสนุนให้เกิดการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ๆ ขึ้นในประเทศไทย  
รวมทั้งจะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างนโยบายเศรษฐกิจหมุนเวียนของไทยและยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียวของ  
ญี่ปุ่น

Source : สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า  
ธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำ  
เสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดย  
ทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

- ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 27 เม.ย.65 จะประชุมกับผู้ประกอบการเอกชนในกลุ่มธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยว เพื่อหารือถึงความต้องการในการขยายโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 5 และโครงการทัวร์เที่ยวไทยที่จะหมดระยะเวลาสิ้นเดือน เม.ย.นี้ หากเอกชนยังมีความต้องการก็ต้องตรวจสอบข้อมูลว่าขณะนี้ยังมีงบประมาณเหลือหรือไม่ ซึ่งหากเหลือก็จะเพิ่มจำนวนห้องพักได้ทันที และหากงบประมาณไม่เพียงพอจะต้องขอจากรัฐบาลเพิ่มเติม

- นายกสภาคโรงแรมไทย เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับนายกสภาคโรงแรมไทยจากทุกภาค รวม 10 สมาคม ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี และหน่วยงานผู้เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาทบทวนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของภาคธุรกิจโรงแรม เนื่องจากธุรกิจโรงแรมยังไม่สามารถพลิกฟื้นเนื่องมาจากการขาดรายได้ ขาดทุนระยะยาว และยังคงต้องแบกภาระหนี้ที่เกิดจากวิกฤติโควิด ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา "โรงแรมเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าสินทรัพย์สูงหากเปรียบเทียบกับธุรกิจอื่น แต่ยังคงมีรายได้ต่อบริษัทน้อยกว่ามูลค่าสินทรัพย์สินเป็นจำนวนมากหากมีการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 100% โดยไม่ได้นำการขาดรายได้ของธุรกิจโรงแรมมาร่วมพิจารณา จะทำให้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกลายเป็นต้นทุนก้อนใหญ่ ทำให้ขาดสภาพคล่อง นำไปสู่การเลิกจ้างและเลิกกิจการได้"

- กระทรวงพาณิชย์สหรัฐ รายงานว่า ยอดขายบ้านใหม่ดิ่งลง 8.6% สู่ระดับ 763,000 หน่วยในเดือนมี.ค. และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 765,000 หน่วย จากระดับ 835,000 หน่วยในเดือนก.พ. โดยยอดขายบ้านใหม่ได้รับผลกระทบจากราคาบ้านที่พุ่งขึ้น และการดีดตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยเงินกู้จำนวน

- ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตราในนิวยอร์กในวันอังคาร (26 เม.ย.) เนื่องจากนักลงทุนยังคงเข้าซื้อดอลลาร์ในฐานะสกุลเงินปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะลอตัวของเศรษฐกิจและผลกระทบของสงครามรัสเซีย-ยูเครน

ขณะเดียวกันดอลลาร์ยังได้แรงหนุนจากความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หลังมีการล็อกดาวน์เซี่ยงไฮ้ ซึ่งมีประชากรมากถึง 25 ล้านคน รวมทั้งปิดกั้นพื้นที่บางส่วนของกรุงปักกิ่งเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19

นอกจากนี้ ดอลลาร์ยังได้ปัจจัยบวกจากการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วและแรงเพื่อสกัดเงินเฟ้อ หลังจากนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด กล่าวว่าเขาสนับสนุนให้เฟดดำเนินการเร็วขึ้นเพื่อต่อสู้กับเงินเฟ้อ และส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% ในการประชุมวันที่ 3-4 พ.ค. ซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่เฟดปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.50% นับตั้งแต่ปี 2543

- ตลาดยังคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแรงขึ้นหลังเดือนพ.ค. โดยอาจปรับขึ้น 0.75% เพื่อสกัดเงินเฟ้อ

- สัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคาร (26 เม.ย.) โดยได้แรงหนุนจากการที่นักลงทุนเข้าซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและสงครามในยูเครน นอกจากนี้ การร่วงลงอย่างหนักของตลาดหุ้นสหรัฐยังเป็นอีกปัจจัยที่ช่วยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย

- ข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญของสหรัฐที่เปิดเผยในวันนี้ ยอดทำสัญญาขายบ้านที่รอปิดการขาย (pending home sales) เดือนมี.ค. และสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์จากสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA)

Source: สำนักข่าวอินโฟเควสท์

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2210-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะให้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้สำหรับเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้